

BẢN TIN TỔNG HỢP THÁNG 10 NĂM 2023



Chủ điểm bản tin:

- Những tin nổi bật của lãnh đạo Tỉnh Quảng Trị trong tháng 10/2023
- Tình hình Kinh tế trong tỉnh
- Tin Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
- Tin khác

STT	MỤC LỤC	TRANG
1	Tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023	2
2	Hội thảo quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc hướng tới phát triển hòa nhập cho người khuyết tật	4
3	Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại diện doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2023	5
4	Khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây	7
5	Lãnh đạo UBND tỉnh chúc mừng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nhân ngày 20/10	8
6	Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ	10
7	Đại biểu Hoàng Đức Thắng góp ý gỡ điểm nghẽn cho các công trình trọng điểm	11
8	Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học đủ phẩm chất, năng lực	12

TỔNG KẾT 20 NĂM TỔ CHỨC “NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” GIAI ĐOẠN 2003-2023

Ngày 6/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023. Tham dự có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng.



Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng nhấn mạnh: Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện để Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp rút kinh nghiệm, bàn giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Hội nghị cũng là dịp biểu dương, khen thưởng những tập thể là các khu dân cư tiêu biểu xuất sắc trong tổ chức ngày hội, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả, qua đó tiếp tục tạo động lực mới, khơi dậy tinh thần đoàn kết và truyền thống thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nhân đạo từ thiện”, chăm sóc các gia đình

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 20 năm qua, trong đó, có nhiều dấu ấn nổi bật về vai trò của Mặt trận Tổ quốc từ

tính đến cơ sở trong việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”; sự tham gia có trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và Nhân dân.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị thông qua hội nghị tổng kết lần này, cần nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá những mặt được, chưa được, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra những giải pháp mang tính đồng bộ, thống nhất cao để áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhằm tạo sự quan tâm, chú ý và nâng cao nhận thức cho Nhân dân. Phát huy tính sáng tạo, chủ động và tự quản của Nhân dân ở cộng đồng, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất và tự giác tham gia các hoạt động “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” của toàn dân trên địa bàn khu dân cư.

Hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam từ cấp tỉnh đến Ban công tác Mặt trận khu dân cư tập trung làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; đồng thời phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện.

Duy trì việc tổ chức sơ kết, tổng kết hằng năm, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến và kịp thời tuyên dương, khen thưởng, động viên các tập thể, gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Quan tâm đến nguồn kinh phí hỗ trợ cho việc tổ chức ngày hội để các hoạt động được triển khai ngày càng đa dạng, phong phú, có quy mô hơn nhằm đem lại hiệu quả cao, thiết thực.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể và 30 cá nhân đã có nhiều thành tích trong 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023.

Hưởng ứng Chương trình vận động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện: Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa và thị xã Quảng Trị, TP. Đông Hà đã ủng hộ khoảng 600 triệu đồng.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1696614492383>

HỘI THẢO QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT- HÀN QUỐC HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN HÒA NHẬP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Ngày 6/10/2023, tại TP. Đông Hà, Sở Ngoại vụ phối hợp với Tổ chức Medipeace tổ chức hội thảo “Quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc hướng tới phát triển hòa nhập cho người khuyết tật”. Dự hội thảo có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; đại diện Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo các sở, ngành liên quan tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Nam.



Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cho biết: Tỉnh Quảng Trị đã và đang nhận được sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ, các tổ chức phi Chính phủ và các doanh nghiệp của Hàn Quốc. Các chương trình, dự án do Hàn Quốc tài trợ triển khai rất hiệu quả và được Chính phủ hai nước đánh giá cao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả của Chính phủ Hàn Quốc, các Bộ, ngành Trung ương; đặc biệt cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác tích cực, hiệu quả của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc và các cơ quan hữu quan đã nỗ lực hết mình hỗ trợ tỉnh Quảng Trị trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình dự án.

Đánh giá cao sáng kiến của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Medipeace trong việc tổ chức hội thảo lần này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi về chính sách và định hướng của Chính phủ Việt Nam về phát triển hòa nhập cho người khuyết tật nhằm đạt được các mục tiêu trong Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật; thảo luận, chia sẻ để đưa ra các chiến lược thực tiễn và các phương án tăng cường hiệu quả của các dự án phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng ở

khu vực miền Trung nhằm thực hiện chính sách hòa nhập xã hội cho người khuyết tật ở Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi về hợp tác quốc tế của KOICA và các dự án ODA hỗ trợ người khuyết tật, các dự án tiêu biểu tại Việt Nam; dự án xây dựng Trung tâm Phục hồi chức năng - Bảo trợ xã hội cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị. Theo kế hoạch, dự án sẽ được hoàn thành trong vòng 60 tháng (2021 – 2025) với nguồn kinh phí từ vốn ODA là 12 triệu USD.

Dịp này, các đại biểu tỉnh Quảng Nam cũng đã chia sẻ bài học kinh nghiệm của địa phương trong triển khai các dự án hỗ trợ người khuyết tật với đối tác KOICA và tổ chức Medipeace.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1696642760020>

THỦ TƯỚNG GẶP MẶT ĐẠI DIỆN DOANH NHÂN NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10/2023

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Lê Minh Khái chủ trì buổi gặp mặt của Thường trực Chính phủ với doanh nghiệp, doanh nhân.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam và đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp dự buổi gặp mặt tại điểm cầu Quảng Trị

Buổi gặp mặt diễn ra tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam điều hành điểm cầu Quảng Trị. Cùng dự có lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị liên quan và đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt giới doanh nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; đồng thời bày tỏ mong muốn đội ngũ các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục nỗ lực vượt khó khăn để phát triển lớn mạnh, trưởng thành, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam. Thủ tướng cảm ơn, tri ân đội ngũ doanh nhân luôn đồng hành cùng đất nước với những nỗ lực, đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường và thịnh vượng.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn là điểm tựa và luôn tin tưởng đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết luôn sát cánh, chia sẻ, đồng viên, tiếp thu tối đa các ý kiến của các tổ chức hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân hùng mạnh và đoàn kết.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, các cơ quan Nhà nước cần xác định việc tháo gỡ các rào cản, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Do đó, cần khơi thông các điểm nghẽn, huy động, giải phóng các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; nêu cao tinh thần đồng hành, chia sẻ, sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp; thúc đẩy, hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt trong một số ngành, lĩnh vực tiềm năng tạo động lực tăng trưởng mới và thực hiện các mục tiêu bền vững.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân, Thủ tướng đề nghị, đội ngũ Doanh nhân, doanh nghiệp cần không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, vươn tầm khu vực và quốc tế. Phát huy hơn nữa tính chủ động, năng động sáng tạo để không những phát triển doanh nghiệp do mình làm chủ mà còn tăng cường liên kết hợp tác với nhau để tạo nên sức mạnh tổng hợp để nâng tầm vị thế của doanh nghiệp Việt Nam.

Cùng với đó, chú trọng công tác phát triển Đảng tại các doanh nghiệp; nâng cao năng lực, phẩm chất, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực lãnh đạo, quản lý, quản trị doanh nghiệp, cũng như phát triển văn hóa doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân đủ tài, đủ tâm, đủ tầm.

Thủ tướng đề nghị các Hiệp hội doanh nghiệp phát huy thật hiệu quả vai trò hỗ trợ doanh nghiệp và làm tốt công tác tư vấn, phản biện hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; là cầu nối, tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp nhằm xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, hùng mạnh vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1697034951996>

KHẨN TRƯỞNG THÁO GỖ KHÓ KHĂN, VƯỞNG MẮC DỰ ÁN VEN BIỂN KẾT NỐI HÀNH LANG KINH TẾ ĐÔNG TÂY

Ngày 17/10/2023, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương về tiến độ dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây giai đoạn 1. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tham dự buổi làm việc.



Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho rằng: tiến độ dự án hiện tại chưa đạt tiến độ đề ra, do đó các địa phương cần phải có trách nhiệm cao hơn tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, áp giá, lập thẩm định phê duyệt phương án bồi thường để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; cùng với đó, cần tập trung thực hiện các thủ tục quy hoạch và xây dựng khu tái định cư để bố trí cho các hộ dân. Các ngành liên quan cần chủ động làm việc, bám sát các bộ, ngành trung ương để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và đất lúa. Bên cạnh đó, khảo sát các mỏ đất đắp có trên địa phương để lập phương án khai thác, phục vụ công trình.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Tuyến đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, phát triển đô thị, thúc đẩy phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN. Vì vậy, phải quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Thời gian còn lại chỉ còn 2 năm, tuy nhiên cho đến nay thiết kế tuyến đường vẫn chưa hoàn thiện do liên quan đến đất quốc phòng thuộc địa bàn huyện Vĩnh Linh, do đó UBND tỉnh phải làm việc với các cơ quan liên quan để chốt phương án tối ưu nhất cho

Người tổng hợp: Lê Thị Thu Hiền

việc kết nối tuyến đường ven biển. Cùng với đó, UBND tỉnh cần phân công trách nhiệm rõ người, rõ việc gắn với kiểm tra, đôn đốc, giám sát các sở, ban ngành đối với những nhiệm vụ đã được phân công. Đặc biệt phải tập trung cho công tác GPMB và đất san lấp phục vụ dự án.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, hỗ trợ để các nhà thầu đảm bảo tiến độ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Các sở, ngành chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ. Đối với các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, xây dựng khu tái định cư để công tác GPMB kịp tiến độ.

Các nhà thầu phải có trách nhiệm cao đối với công trình do mình thi công đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, tiến độ, chất lượng. Quá trình triển khai, đẩy nhanh tiến độ dự án phát sinh những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy có phương án xử lý.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1697541511898>

LÃNH ĐẠO UBND TỈNH CHÚC MỪNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH NHÂN NGÀY 20/10

Ngày 20/10/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đến thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nhân Kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 (1930 - 2023).



Phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã giữ vững vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp hội viên, phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo, tạo sự lan tỏa lớn trong các phong trào; xứng đáng là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và những đóng góp tích cực của các cấp Hội Phụ nữ và cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều cách làm mới, chủ động, sáng tạo trong công tác Hội và phong trào Hội, đặc biệt là tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Thời gian tới, đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, đoàn kết gắn bó, vượt qua khó khăn, tích cực rèn luyện, trau dồi kiến thức, tự tin, sáng tạo trong mọi hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chú trọng đổi mới hoạt động Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả; quan tâm giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên phụ nữ; xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay ở cơ sở để đưa phong trào, hoạt động của Hội ngày càng phát triển.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tặng hoa và gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh nói chung và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nói riêng.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1697765513068>

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Chiều ngày 23/10/2023, Tỉnh uỷ Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.



Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công, điều động đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy Đông Hà đến công tác tại cơ quan HĐND tỉnh và chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, kể từ ngày 23/10/2023; Quyết định phân công, điều động đồng chí Lê Quang Chiến, UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến công tác tại cơ quan Thành ủy Đông Hà và chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Đông Hà nhiệm kỳ 2020 – 2025, kể từ ngày Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang chúc mừng đồng chí Lê Quang Chiến và đồng chí Nguyễn Chiến Thắng trên cương vị mới. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang khẳng định: Trải qua các cương vị công tác khác nhau, 02 đồng chí luôn thể hiện là người cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã cân nhắc, xem xét sự cống hiến, nỗ lực để tiếp tục phân công, sắp xếp, điều động các đồng chí giữ các vai trò, chức vụ để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang mong muốn tập thể Đảng bộ, chính quyền thành phố Đông Hà quan tâm, tạo điều kiện để đồng chí Lê Quang Chiến đảm nhiệm tốt vai trò Bí thư Thành uỷ, phát huy trí tuệ, năng lực, cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố thực hiện hoàn thành mục tiêu về phát triển KT- XH địa phương; đồng thời mong muốn Đảng đoàn HDND tỉnh; cán bộ, công chức HDND tỉnh, các Ban HDND tỉnh hỗ trợ, đồng hành để đồng chí Nguyễn Chiến Thắng thực hiện tốt vai trò mới của mình.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Quang Chiến và đồng chí Nguyễn Chiến Thắng cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tin tưởng giao phó vai trò, trọng trách mới; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1698056907529>

ĐẠI BIỂU HOÀNG ĐỨC THẮNG GÓP Ý GỠ ĐIỂM NGHẼN CHO CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

Chiều 27/10, Quốc hội thảo luận tại Tổ về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.



Theo đại biểu Hoàng Đức Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị, dự thảo Nghị quyết có rất nhiều quy định tiên bộ và tích cực như: Tăng tỷ lệ vốn của Nhà nước tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) hoặc các công trình lên tới 70% tổng mức đầu tư của dự án (tăng 20% so với quy định hiện nay) là hợp lý, tạo sự thu hút, hấp dẫn các nhà đầu tư...

Về Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành là một trong những dự án hạ tầng quan trọng ở phía Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14 quyết định là cho giải phóng mặt bằng 1 lần và phân đấu đến năm 2021 hoàn thành, đến nay đã chậm mất 2 năm tiến độ, vì vậy đại biểu lo ngại sự chậm trễ này có thể kéo theo tốc độ hoàn thành dự án Sân bay Long Thành.

“Điều này sẽ gây rất nhiều hệ lụy đến kế hoạch hoàn thành dự án chung của Quốc hội, Chính phủ và chắc chắn sẽ tác động đến sự phát triển xã hội của Quốc gia” – đại biểu Hoàng Đức Thắng khẳng định.

Đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đại biểu cũng nhìn nhận rằng ngoài tác động của đại dịch Covid-19 trong năm 2021-2022 thì cũng có những nguyên nhân chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự quyết liệt để giải quyết kịp thời của dự án này.

Từ đó, đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét, cân nhắc có quy định ràng buộc về cam kết của Chính phủ đối với việc hoàn thành dự án trên vào năm 2024 như mục tiêu của dự thảo Nghị quyết đã đưa ra tại kỳ họp này.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1698480997235>

TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA HỌC ĐỦ PHẨM CHẤT, ĐỦ NĂNG LỰC

Ngày 31/10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra số 886 của Bộ Chính trị chủ trì làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ của Viện Hàn lâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Phó trưởng Đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Bắc đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ đối với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đoàn kiểm tra đã nghiên cứu báo cáo, làm việc trực tiếp với 4 cấp ủy trực thuộc và Thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm. Các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm và cấp ủy được

kiểm tra đã phối hợp tốt với Đoàn Kiểm tra trong quá trình chuẩn bị báo cáo, cung cấp tài liệu; bố trí đúng thành phần, thời gian và nội dung làm việc.



Quang cảnh hội nghị.

Nguồn: <https://hcma.vn/tin-tuc-su-kien/tap-trung-xay-dung-doi-ngu-can-bo-khoa-hoc-du-pham-chat-nang-luc-35711.html>